

ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๓๕๔๙



สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หลักสูตร“ข้อควรระวังในการจัดทำ TOR งานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างก่อสร้าง งานจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ ๑

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่หน่วยงานของท่านให้ความสนใจจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักสูตร“ข้อควรระวังในการจัดทำ TOR งานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้าง
ก่อสร้าง งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ ๑
ซึ่งสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครแล้ว มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่โครงการฯ กำหนด สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักสูตร“ข้อควรระวังในการจัดทำ TOR งานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่
ปรึกษา งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้าง” รุ่นที่ ๑ ดังกล่าว จึงขอให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรมใน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้
เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ Line: @suas โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
ดาวนโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : suas.su.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร